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Á síðasta ári vantaði í strandveiðipottinn. Mín skoðun er sú að það þurfi að bæta í þær heimildir sem 
þar eru fyrir. Menn mega ekki loka sig af þannig að það sé ekki hægt að breyta heimildum í 
strandveiðipottinum. Það er nauðsynlegt að bæta í hann ef vel veiðist. Til dæmis mætti eyrnarmerkja 
hluta byggðakvótans strandveiðum. Það yrði þá minna magn að rífast um í byggðakvótanum.
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